



ข่าวประชาสัมพันธ์

**กสม. เตรียมจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
หนูนภาคธุรกิจนำคู่มือประเมินผลสิทธิฯ อย่างรอบด้านไปใช้ดำเนินกิจการที่เป็นธรรมและยั่งยืน**

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการลงนามใน “ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับชาติ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาดังกล่าว เพื่อสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) สำหรับในปีี้ กสม. ยังคงทำหน้าที่กลไกกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือดังกล่าว

“กสม. มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงหลักการ UNGPs และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินกิจการที่เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนอกจากช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วย โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ (Implementation) ขององค์กรธุรกิจตามเสาหลักที่ ๒ ของหลักการชี้แนะฯ คือ การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคู่มือการประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ซึ่ง กสม. โดยความร่วมมือของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จัดทำขึ้น ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการ UNGPs ได้อย่างแท้จริงและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม” เลขาธิการ กสม. กล่าว

อนึ่ง การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Doing Business for Sustainable Growth: a Forum to follow – up on Implementation of UNGPs in Thailand) จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลการประกอบการของภาคเอกชน ผู้แทนจากสถาบันภาคเอกชน ๖ สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หน่วยงานของสหประชาชาติ รวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศในประเทศไทย

เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑